

**สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)
ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย**

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สาระสำคัญ	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ ทราบ	นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย(กพว.) แจ้งให้ทราบ 1.เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.การจัดทำค่าของงบประมาณการวิจัยฯขึ้น ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำค่าขอรับงบประมาณการวิจัย(ฯ)ขึ้น ปี 2567 ที่ตบโจทย์แก้ปัญหาด้านสาธารณสุข สุขภาพประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกรมอนามัย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการตามแผนงานของกรมอนามัย	มอบ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เร่งรัดกำกับติดตามโครงการวิจัยให้ดำเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ต่อไป
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการ ประชุม	รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2564	รับรองรายงานการประชุมฯ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ	3.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม กรมอนามัย: นำเสนอดังนี้ 1. การกำกับติดตามงานวิจัย ปี 2564 – 2566 - ปี 2564 มี 4 แผนงาน/โครงการ ขยายระยะเวลาดำเนินการไปจนถึงเดือนมีนาคม - ปี 2565 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้โอนงบประมาณในงวดที่ 1 จำนวน 60% มีทั้งหมดจำนวน 4 ชุดโครงการ - ปี 2566 ประเภท Fundamental Fund ชั้นกลั่นกรอง ได้รับการพิจารณางบประมาณจำนวน 30,446,000 บาท โดยได้แจ้งกับผู้วิจัยในการปรับโครงการ และเตรียม Defend งบประมาณ และขั้นตอนของการ Defend งบประมาณดำเนินการโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 2. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 3. การประชาสัมพันธ์รับสมัครผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 การเปิดรับสมัครผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 15 โดยผลงานที่เปิดรับสมัครได้แก่ 1.ผลงานวิจัยและพัฒนา แบ่งผลงานออกเป็น 4 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 2.ผลงานนวัตกรรม ปิดรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2565	รับทราบ และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 ทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
	3.2 โครงการอบรม “Oral Health and Health Promoting in School Setting and Community” ปี 2565 (หลักสูตรนานาชาติ): นำเสนอดังนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course: AITC) และได้อนุมัติหลักสูตรของกรมอนามัย ปี 2565 เรื่อง “Oral Health and Health Promoting in School Setting and Community” จัดทำโครงการอบรมโดยสำนักทันตสาธารณสุข สถาบันทันตแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดในรูปแบบ Online จัดอบรมระหว่างวันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสมบูรณ วัชรโรทัย และห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าอบรมได้แก่ ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข จาก 20 ประเทศในโซนเอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกาใต้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 74 คน	รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา	ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมอนามัย และสภาคณิตศาสตร์: นำเสนอดังนี้ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการประสานงานด้านวิชาการกับสภาคณิตศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 30 แห่ง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประชุมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมอนามัย และสภาคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างระบบและกลไกทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมอนามัย มีประเด็นความร่วมมือ 4 ด้าน คือ 1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ ในรูปแบบการสร้างทักษะใหม่	รับทราบ และเห็นชอบในหลักการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้น ระยะยาว ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กับสภาคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย มอบ สำนักคณะกรรมการ

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)
ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สาระสำคัญ	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
	(Reskill), การเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Up skill) และสนับสนุนการศึกษาต่อ, 2.การจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณร่วมกัน, 3.การแลกเปลี่ยนและพัฒนาฐานข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ4.การพัฒนารูปแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ คือ กำหนดแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมรายปี	ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

บันทึกรายงานการประชุมฯ โดย สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ